

Số: /SKHĐT- ĐKKD

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị của
doanh nghiệp tại Hội nghị tiếp xúc,
đối thoại với Doanh nhân năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ;
- Công ty CP quốc tế ICO; Công ty Toàn Cầu;
Công ty CP vật tư kỹ thuật tổng hợp tỉnh Bắc
Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5522/UBND-KTTH ngày 20/10/2021 về việc nghiên cứu, tham mưu trả lời ý kiến doanh nghiệp. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và trên cơ sở trao đổi, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin được trả lời những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Kiến nghị của Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ:

- Đề nghị tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần doanh nhân.

Trả lời: Tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW), trong báo cáo tổng kết cũng đã đánh giá kết quả đạt được từ việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang ở cấp mình, ngành mình. Chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tin tưởng vào những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân.

Tỉnh Bắc Giang luôn xác định DN là trụ cột nền kinh tế, nên luôn quan tâm hỗ trợ, phát triển DN. Thời gian qua, được sự quan tâm lớn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và trên cơ sở chính sách khung của Trung ương và khả năng nguồn lực địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều

ng nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả, cụ thể như: (Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 24/1/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025,)

Thời gian tới, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW và các văn bản có liên quan, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp; tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về môi trường đầu tư, kinh doanh, các chủ trương, chính sách của tỉnh đến tất cả các cán bộ thuộc các cấp, các ngành và cả cộng đồng các doanh nghiệp tạo sự đồng thuận, nhận thức chung về chủ trương nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh. Thông qua đó sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần doanh nhân của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

- Đề nghị tỉnh bố trí ngân sách đồng thời có kế hoạch định hướng cụ thể để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nhân trẻ (khởi nghiệp).

Trả lời: Thời gian qua, Đội ngũ Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang luôn sáng tạo, tự lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chấp nhận rủi ro, có chí làm giàu, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đội ngũ DNT đã góp phần quan trọng trong tạo công ăn việc làm, thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai nhất là đại dịch Covid-19 vừa qua, xây dựng các công trình phúc lợi góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đối với đề nghị bố trí ngân sách đồng thời có kế hoạch định hướng cụ thể để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nhân trẻ (khởi nghiệp). Tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm định hướng, tạo lập một đội ngũ Doanh nhân trẻ đầy khát vọng cống hiến, khát khao làm giàu, đủ bản lĩnh vượt qua những thách thức trong bối cảnh hiện nay, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ doanh nhân trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, với quốc gia, dân tộc.

Tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể như: Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 24/1/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025, ..đây cũng là những chủ trương, chính sách rất quan trọng để hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nhân trẻ (khởi nghiệp).

- Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo cấp huyện tăng cường kết nối với Hội doanh nghiệp.

Trả lời: UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong Quyết định cũng phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rất cụ thể rõ ràng.

Thực hiện Công văn số 1574/SNV-TCBM ngày 19/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2621/SKHĐT-ĐKKD ngày 20/10/2021 gửi các tổ chức hội doanh nghiệp tỉnh triển khai những nội dung như: Căn cứ vào Điều lệ hoạt động đã được phê duyệt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình, các tổ chức hội doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thực hiện một số nhiệm vụ, quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện và khả năng của đơn vị. Các tổ chức hội doanh nghiệp cũng phải thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; làm cơ sở để đánh giá sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Đề nghị tỉnh có quy định cụ thể, cung cấp đầy đủ thông tin để các doanh nghiệp được tham gia vào quá trình đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025. Giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai kế hoạch, các tổ chức hội Doanh nghiệp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội

doanh nhân trẻ tỉnh; Hội doanh nhân nữ tỉnh đóng vai trò quan trọng là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tham gia vào khâu triển khai, giám sát và kiến nghị, phản ánh các đề xuất của doanh nghiệp đối với khối cơ quan, nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp được nhận phiếu đánh giá về công tác thủ tục hành chính, năng lực điều hành của các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết cho doanh nghiệp, phiếu được đảm bảo khách quan, chính xác, đúng người, đúng đơn vị. Kết quả khảo sát DDCI được UBND tỉnh công khai, minh bạch và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tới toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị tỉnh công khai các quy hoạch của tỉnh để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Trong thời gian tới, tỉnh cần định hướng và chú trọng phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp sinh thái để phát triển toàn diện, bền vững, tạo thương hiệu công nghiệp riêng của tỉnh.

Trả lời: Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 dự kiến sẽ hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2021, Thường trực Tỉnh ủy – TT UBND tỉnh đang tích cực bám sát đề quy hoạch tỉnh sớm được phê duyệt tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng của địa phương. Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ:

- Công khai quy hoạch, cập nhật quy hoạch và hệ thống bản đồ số hóa trên hệ thống thông tin quy hoạch, gắn với nội dung xây dựng thành phố thông minh, phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong đó đã tích hợp những định hướng quan trọng về phát triển các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng các chủ trương đầu tư sơ bộ các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

2. Kiến nghị của Công ty CP quốc tế ICO:

- Đề nghị tỉnh đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức truyền thông để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các thành quả của tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua, cùng với đó là thông tin định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Trả lời: Hiện tại, công tác truyền thông, quảng bá về tỉnh Bắc Giang được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những nét đẹp trong truyền thống văn hóa, chính sách thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài; tuyên truyền thể mạnh sản xuất nông sản hàng hóa của tỉnh, tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ; hệ sinh thái khởi nghiệp... , cụ thể:

- Truyền thông dựa trên cơ sở triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước (Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; các Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn và hằng năm: Kế hoạch số 1093/KH-UBND ngày 11/4/2017; Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 27/2/2018; Kế hoạch số 630/KH-UBND ngày 28/2/2019; Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 25/02/2020; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 07/9/2020).

- Thông qua tham gia các hội nghị tư vấn về hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu; các buổi hội thảo tư vấn về xúc tiến đầu tư nước ngoài do Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...; hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, tổ chức các hội nghị gặp mặt với các nhà đầu tư nước ngoài do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đối thoại...; các chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với một số tổ chức: Ngân hàng Phát triển Châu Á, cơ quan Hợp tác Phát triển Nhật Bản (JICA), Văn phòng Xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO; Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Đoàn công tác của chính quyền tỉnh Aomori (Nhật Bản), đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Hiroshima; đoàn cán bộ của Lào, Bangladesh, đoàn báo chí Thái Lan, đại diện một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà đầu tư...

- Truyền thông trên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương (Báo Bắc Giang điện tử và Báo điện tử tiếng Anh bình quân hàng ngày có hơn 10 nghìn lượt người ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới truy cập); hợp tác truyền thông với TTXVN và một số báo Trung ương khác như Báo Công Thương, Báo Tiếng nói Việt Nam, Đài THVN, Báo Vietnamnet; Vnexpress; Tạp chí Hữu Nghị...

- Thông qua Cổng TTĐT của UBND tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần, trong đó Website của các Sở: KH&ĐT, Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT, Sở VH,TT&DL, Sở KH&CN, TTTT... đều có mục quảng bá hình ảnh về Bắc Giang. Trang TTĐT của Sở Ngoại vụ đăng 2 ngôn ngữ: Việt- Anh.

- Thông qua hệ thống Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.

- Thông qua phát hành các ấn phẩm (Catalog; băng đĩa, Tờ gấp...)

- Thông qua mạng xã hội: Facebook, fanpage, Zalo...

- Thông qua hoạt động sàn thương mại điện tử...

Định hướng trong thời gian tới:

Khai thác, phát huy ưu thế của các hình thức truyền thông đã và đang triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để nâng cao vị thế, thương hiệu của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện truyền thông trên báo chí địa phương và Trung ương, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giữ vững thành quả chống dịch, thực hiện ”mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào địa phương; quảng bá hình ảnh Bắc Giang với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, “Vì một Bắc Giang đổi mới và phát triển bền vững”.

- Đưa Trang thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang <http://doingoai.bacgiang.gov.vn> vào hoạt động nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang đến với đông đảo tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong nước và thế giới.

- Đề xuất xây dựng bộ các giải thưởng hàng năm cho các doanh nghiệp do tỉnh công nhận và trao tặng vào ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm (ví dụ: top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất năm, top 10 doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao nhất năm, ...) để khuyến khích doanh nghiệp thi đua sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho tỉnh nhà.

Trả lời: Thời gian qua Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện đối với hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân; đề ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân vào việc phát triển của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, việc khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều đổi mới sáng tạo đã được Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm, trong đó chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, những điển hình tiên tiến, những doanh nghiệp, doanh nhân vượt khó đi lên, từ đó đã tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân trên tất cả các loại hình, lĩnh vực hăng hái thi đua, lập thành tích và cống hiến, làm giàu cho doanh nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương.

Tổng kết từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 04 lần vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu; qua đó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu” cho gần 100 doanh nghiệp và “Doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu” cho trên 70 doanh nhân. Tỉnh cũng tổ chức nhiều lần sơ kết, tổng kết và khen thưởng đột xuất khác cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trên nhiều lĩnh vực hoạt động, ...

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp (ví dụ: top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất năm, top 10 doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao nhất năm, ...) để khuyến khích doanh nghiệp thi đua sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho tỉnh nhà. Thời gian tới khi tổ chức bình chọn để vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Giang tiêu biểu sẽ xem xét bổ sung thêm các tiêu chí, nội dung trên để vinh danh cho doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động theo đúng quy định.

3. Kiến nghị của Công ty Toàn Cầu:

Cần quan tâm đến doanh nghiệp trong nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trả lời: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước”. Tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh thông qua chủ trương ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 24/1/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025, ...sau khi các Nghị

quyết, Quyết định được ban hành, cùng các chính sách hỗ trợ, đã phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Hỗ trợ đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; Tạo thuận lợi để các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết thành lập Doanh nghiệp; Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, cùng với đó việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC), tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển. Đây chính là sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang và cũng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Song song đó, các DNNVV cũng phải tự thân vận động, bằng tất cả lợi thế, nguồn lực của mình, cần có chiến lược định hướng phát triển cụ thể ngắn hạn, dài hạn; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các DN; tích cực tiếp cận, cập nhật đổi mới nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tạo dựng, nâng tầm giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, tranh thủ khai thác các điều kiện thế mạnh của địa phương để không ngừng vươn lên phát triển bền vững.

4. Kiến nghị của Công ty CP vật tư kỹ thuật tổng hợp tỉnh Bắc Giang:

- Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các khó khăn, vướng mắc về thuế, bảo hiểm và chính sách cho người lao động trong giai đoạn công ty cổ phần nhà nước.

Trả lời: Đối với nội dung này, đề nghị Công ty CP vật tư kỹ thuật tổng hợp tỉnh Bắc Giang có văn bản nói rõ những khó khăn, vướng mắc về thuế, bảo hiểm và chính sách cho người lao động, cụ thể là gì và gửi cơ quan quản lý chuyên ngành (Cơ quan Thuế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội) để các cơ quan có cơ sở tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo cơ quan có chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp quyền kinh doanh (nội bộ) của công ty.

Trả lời: Đối với việc tranh chấp quyền kinh doanh (nội bộ) của công ty là tranh chấp giữa các cổ đông của công ty với nhau, căn cứ Tại khoản 3 Điều 4, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (nay là khoản 3 Điều 4, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021) của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng trả lời Quý doanh nghiệp được biết và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Quý doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐKKD;

***Bản điện tử:**

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn (b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (tổng hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (p/h);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Cường